
sþ. 893. Svar [376. mál]
utanríkisráðherra við fyrirspurn Karls Steinars Guðnasonar um alþjóðaflugvöll við Sauðár-
krók.

1. Flotastjórn Atlantshafsbandalagsins á Atlantshafi hefur lýst áhuga á að kannaður verði
möguleiki á því að byggður verði varaflugvöllur fyrir Keflavíkurflugvöll.

2. Engar formlegar viðræður hafa farið fram. Flotastjórn Atlantshafsbandalagsins hefur
fyrir milligöngu varnarliðsins boðið íslenskum stjórnvöldum að forathugun fari fram á
því hvar heppilegast væri að gera slíkan varaflugvöll. Flotastjórnin er reiðubúin að
leggja fé til þessarar forathugunar.

3. Viðræður munu leiða í ljós hvaða skilyrði eru sett fyrir fjárveitingu í framkvæmd sem
þessa af hálfu Atlantshafsbandalagsins. Áhugi flotastjórnarinnar byggist á nauðsyn þess
að hafa varaflugvöll fyrir flugvélar varnarliðsins ef Keflavíkurflugvöllur er lokaður fyrir
flugumferð vegna veðurs. Engar hugmyndir eru um varnarsveit eða gæslulið við
varaflugvöll. Ekkert liggur fyrir um sérstaka þörf á eldsneytisbirgðarými fyrir flugvélar
Atlantshafs bandalagsins.


